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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
สมัยสำมัญ   สมัยที ่4  ประจ ำปี  พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 
วันที่  22  ตุลำคม   พ.ศ.2563   เวลำ  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง  อ.เมือง จ.นครพนม 
---------------------------------------------------- 

          ผู้มาประชุม 
 1. นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายเต็ม  นิสาวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายประสิทธิ์  ฝ่ายเพีย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
4. นายคล้าย  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
5. นายวินิชย ์  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2   
6. นายดี   หอมยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
7. นายศรราม  นาบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
8. นายอ้ม  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
9. นายประดิษ  ศรีชื่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
10. นายถ ี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
11. นายศักด์ิดา  ภูอ่าง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
12. นางอริตา    ค าเติม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
13. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
14. นายวิชัย  เดชสอน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7   
15. นายถาวร   คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
16. นายสุเมธ  คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
17. นายวีระพล  เจาะจง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
18. นายส าราญ  พลหนองหลวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  
19. นายธนวัช  แสวงนาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
20. นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
21. นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
22. นายค าบุ  แสนนาใต้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
23. นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
24. นายล าเลียง  ตะวงศ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 
25. นายชมภู  สิมมา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 
26. นายทิวา  สีคะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
27. นายเกียรติศักดิ์ วิชัยสา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15   
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28. นายปาวร  อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 
29. นายอภิชาติ  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 
30. นายอะจิระ  จันทาพรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 
31. นายนาวี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 
32. นายวิชัย  ยาริพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 
33. นางใบสี  เดวัลด์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
33. นายสุวิทย์  แก่นนาค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
34. น.ส.นงลักษณ์ ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21   
35. นายเฉลิม  วรจิตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21 
36. นายถาวร  บัวสุวรรณ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
37. นางอุบลวรรณ  อนุสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
38. นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
39. นายประพันธ์ เพ่ิมพูล   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขาสภา อบต. 

 
 

 ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
 1. นายบุญมา  ผ่านเสนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18  (ลากิจ) 
 2. นายสมคิด  อุดมศักดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23  (ลากิจ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ด.ต.พิทักษ์    ต่อยอด   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
2. นายสมสี  แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
3. นายธีระพงษ์  ไชยรี   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
4. นางสาวปวีณา  มูลน้อยสุ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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เริ่มประชุมเวลา   09.35  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ  1.1 แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบล ที่มาบรรจุรับราชการใหม่  ได้แก่  นางสาวปวีณา  

มุลน้อยสุ ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 
 1.2 แจ้งเรื่อง นายวินิช  ตะวงษ์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2  จะขอลาออกเพ่ือไปสมัคร

เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 1.3 แจ้ง นายผิว  ยาริพันธ์  บิดาของนายวิชัย  ยาริพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18 

เสียชีวิต  ก าหนดการฌาปนกิจ  ในวันที่  25 ตุลาคม 2563 ขอเชิญสมาชิก อบต.ไป
ร่วมในพิธีฌาปนกิจ  

 1.4 แจ้งเรื่องการย้ายของพนักงานส่วนต าบล 
     - นายภควัต  พึ่งตัว  รองปลัด อบต. ย้ายไป อบต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า          

จ.นครพนม  ตั้งแต่  16 ตุลาคม 2563 
     - นางปาริชาติ  ทุพแหม่ง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  ย้ายไปเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

อ.เมือง จ.สกลนคร  ตั้งแต่  2  พฤศจิกายน 2563 
    - นางสาวชนากานต์  นาคบัว  นิติกร  ขอลาออกตั้งแต่  1 พฤศจิกายน 2563  

เพ่ือไปเป็นปลัดอ าเภอ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี   

พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563)   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองด้วย 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องที่ฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด 3.1 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ทางฝ่ายบริหารขอแจ้งให้
นายก อบต.  ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ   

ส่วนรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายและโครงการพัฒนาต่างๆ ผมจะให้ปลัด อบต.เป็นผู้
ชี้แจง   
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นายประพันธ์  เพิ่มพูล - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอชี้แจง 
ปลัด อบต. งบประมาณรายรับและรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2563  ตามรายละเอียดที่ส่งมาให้ท่านสมาชิกแล้ว ดังต่อไปนี้  
(อ่านรายละเอียดงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตั้งแต่วนที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ที่ประชุมทราบ) 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด 3.2 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
นายก อบต. 2564 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ทางผมได้ของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปีงบประมาณ 2564        
มีโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกบ้านนามน ถึงบ้านดงสว่าง กว้าง 5 เมตร  
ยาว 4,860 เมตร  งบประมาณ  9,998,000 บาท  และโครงการก่อสร้างธนาคารน้ า
ใต้ดินระบบปิด  โดยก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน  จ านวน 7 
โครงการ  งบประมาณรวม 3,500,000 บาท  และโครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด โดยขุดห้วย  จ านวน 13 โครงการ  งบประมาณรวม  9,442,000 บาท  
รายละเอียดตามที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  ซึ่งจะได้ด าเนินโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าวต่อไป  

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา  4.1 เรื่องการจัดประเพณีลอยกระทง  ในวันที่  31 ตุลาคม 2563 ขอให้ท่านนายก  

อบต.ชี้แจง 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  เรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
นายก อบต. ในวันที่ 31 ตุลาคม  ได้ประชุมและวางแผนการจัดงานแล้ว ผมและปลัดได้ไปดู

สถานที่จัดงานบริเวณริมอ่างเก็บน้ าห้วยส้มโฮง หมู่ 12 แล้ว  ปรากฏว่าแฉะมาก 
เนื่องจากน้ าในอ่างมีมาก และรั่วซึมมาถึงพ้ืนที่จัดงาน  คิดว่าถ้าเอาดินเอาทรายมา
ถมก็คงไม่รอด เพราะเฉอะแฉะมาก ประกอบกับพายุจะมาอีกในวันที่ 25 ตุลาคม 
ปกติปลายเดือนกันยายนฝนจะหมดแล้ว  แต่ปีนี้มีพายุมาขึ้นที่เวียดนามหลายลูก 
และประมาณการว่า หากจะจัดงานลอยกระทงต่อไป จะสูญเสียงบประมาณโดยใช่
เหตุ  เลยปรึกษาหารือกัน ได้ข้อสรุปว่าควรจะงดจัดงานลอยกระทง  จึงขอแจ้งให้
สมาชิกได้รับทราบ  และพิจารณาครับ 

นายบุญมา  ร่อนดี - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมได้ไปดูพ้ืนที่จะ 
ส.อบต. หมู่ 12  จัดงานลอยกระทงแล้ว  เห็นวา่น้ าในอ่างเก็บน้ าอยู่สูงมาก  น้ าเต็มอ่าง สูงกว่าพ้ืนที่

อยู่ 30-50 ซม. และมีน้ ารั่วซึมมาจากสันอ่างตลอด  คิดว่าไม่สามารถจัดงานได้  
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 ประธานสภา - ผมก็ได้ไปดูพ้ืนที่จัดงานลอยกระทงแล้ว  เห็นว่าน้ ายังท่วมพ้ืนที่จัดงานอยู่  ยังไม่

แห้งเลย มีน้ ารั่วซึมอยู่ 2 จุด น้ าไม่ลดเลย  น้ าไหลเป็นร่องเลย  คิดว่าจัดงานไม่ได้
เพราะมันจะเละเทะไปหมด 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมจึงเห็นว่าปีนี้จะงดจัดงานประเพณีลอยกระทง  ในวันที่ 31 ตุลาคม  จึงขอให้ 
นายก อบต. ท่านสมาชิกได้พิจารณา   
ประธานสภา - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้งดจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 38 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง 
ประธานสภา 4.2 เรื่องการขอแยกหมู่บ้าน  ของบ้านผึ้ง หมู่ 13 ขอให้ทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ชี้แจง 
นายจิตด าเนิน พลอาสา - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  เนื่องจากบ้านผึ้ง     
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 หมู่ 13 เป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากร 1,215 คน  354 ครัวเรือน พ้ืนที่ 9 ตาราง

กิโลเมตร  ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ประชุม
หมู่บ้านก็มีมติเห็นชอบให้แยกหมู่บ้าน และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  ก็ได้มีการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบ  หากแยกหมู่บ้านไปแล้ว ที่
สาธารณประโยชน์ของหมู่ที่ 13 ก็จะเหลือที่สาธารณะหนองค าไผ่และที่สาธารณะ
ดอนปู่ตา ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

ประธานสภา - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทางบ้านผึ้ง หมู่ที่ 13 ขอแยกหมู่บ้านได้  ขอให้
ยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 38 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ทางต ารวจภูธรภาค 1-9  
นายก อบต. จะมาศึกษาดูงานโครงการความปลอดภัยทางถนนในระดับท้องถิ่นที่ต าบลบ้านผึ้ง  

ในเวลา  13.00 น. ขอเชิญสมาชิก อบต.มาร่วมต้อนรับด้วย 
 - ผมขอแจ้งเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 ทางรัฐบาลให้ลด

ภาษีให้ 90% ทาง อบต.เลยจัดเก็บได้ 10% ซึ่งเป็นรายได้ที่น้อย  รายได้หายไปเยอะ 
ปกติตั้งเป้าไว้ 100% ยังเก็บได้ไม่ค่อยจะครบ  ทางสมาคมนายกจะไปยื่นหนังสือที่
ท าเนียบรัฐบาล  ในวันที่  11-12 พฤศจิกายน เพ่ือให้เพ่ิมเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่น 

 - ในปีงบ 63 ผมของบประมาณอุดหนุนไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยทางอ าเภอฯเป็นผู้ด าเนินโครงการ 6 โครงการ 

 - ในปีงบ 65 ผมของบประมาณไปเยอะ  เกือบ 100 ล้าน เช่น สะพานข้ามห้วยบ้าน
ดงสว่าง ขอไป 3,500,000 บาท  รัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ า และ
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกอีก 4 เส้น  
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โครงการก่อสร้างฝายขนาดใหญ่  เชื่อมโยงนาทราย  บ้านผึ้ง  รามราช   อยู่ใน
ขั้นตอนการส ารวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ต าบลบ้านผึ้งในอนาคตจะมีน้ าใต้ดินเพ่ิม
มากขึ้น  เมื่อก่อนเจาะน้ าบาดาล 18 เมตร ถึงเจอน้ า เดี๋ยวนี้เจาะ 2 เมตร ก็เจอน้ า  
เริ่มมีนักลงทุนมาลงทุนที่ห้วยแล้ง  ปลูกอินทผลัม  ทางโซนบนก็เริ่มมีการปลูกทุเรียน
แล้ว  ทุเรียนต้องใช้น้ าเยอะ  ทางบ้านวังกระแสก็เริ่มปลูกมะพร้าวน้ าหอมขายแล้ว  
ทางหมู่ 4 ปลูกแล้วยังไม่พอขาย  โครงการที่จะออกมาเยอะมาก  ขอให้ท่านสมาชิก
ช่วยกันดูแลด้วย 

นายธนวัช  แสวงนาม - ผมขอสอบถามท่านนายก เรื่องท่ีจะก่อสร้างรั้วรอบตลาดยางพาราที่หมู่ 10 ว่าจะ 
ส.อบต. หมู่ 10 สร้างอย่างไร  เพราะบางทีชาวบ้านจะขอไปใช้สถานที่เป็นที่ตากข้าว จะได้หรือไม่ 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอชี้แจงเรื่องการสร้างรั้วรอบอาคารตลาดยางพารา  ซึ่ง อบต.ได้ใช้ที่ประมาณ 
นายก อบต. 2 ไร่ สร้างรั้วแล้วจะมีประตูเข้า-ออก 2 ประตู สร้างรั้วลวดหนาม  ชาวบ้านขอใช้

พ้ืนที่ท าประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะจัดประชุม จัดงานแต่งงาน หรือตากข้าว ก็ไม่มีปัญหา
ขอให้แจ้งเข้ามา 

นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ - ผมขอให้ท่านนายกและปลัด ช่วยชี้แจงเรื่องการขอใช้พื้นที่ตลาดยางพาราและเรื่อง 
ส.อบต. หมู่ 10 การสร้างรั้วรอบตลาดให้ชาวบ้านได้เข้าใจด้วย อาจท าเป็นหนังสือไปชี้แจงด้วยก็ได้ 
นายธีระพงษ์  ไชยรี - ผมขอชี้แจงเรื่องโครงการธนาคารหมวกบุญ มีหมวกกันน็อคให้ทางหมู่บ้านยืม  
รองนายก อบต. เบื้องต้นมีหมวกกันน๊อค 40 ใบ เผื่อชาวบ้านที่ไม่มีหมวกกันน๊อค และจ าเป็นต้องขี่รถ

เข้าไปในเมือง  สามารถขอยืมหมวกกันน๊อคไปใช้ได้  จะให้หมวกกันน๊อคไว้ที่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หรือท่ีเหมาะสม หากหมู่บ้านใดต้องการหมวกกันน๊อค ก็ให้แจ้งเข้ามาได้ 

 - เรื่องการจัดท าประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ ไม่ว่ารถเก่า ไม่มีภาษี ก็สามารถท า
ประกันภัยได้ ค่า พรบ. 323 บาท คุ้มครอง 500,000 บาท  ถ้าไม่ท าประกันภัย  เกิด
อุบัติ เหตุขึ้นมา ไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองรักษาพยาบาลได้  ต้องจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเอง เบื้องต้น 35,000 บาท  ส่วนที่เกินจึงจะไปใช้สิทธิบัตรทองได้ ฝาก
ท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วย 

นายถาวร  คุณพันธ์ - ผมขอแจ้งเรื่องพ่อของ นายวิชัย ยาริพันธ์  สมาชิก อบต.หมู่ 18 ได้เสียชีวิตลง  
ส.อบต. หมู่ 8  ก าหนดการฌาปนกิจ  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่วัดหนองปลาดุก  ขอเชิญสมาชิก 

อบต.ทุกท่านไปร่วมในงาน 
 - เรื่องการปลูกอินทผลัมที่มีคนมาลงทุน เข้ามาท าจริง ไม่ได้มาหาผลประโยชน์ มา

ท าที่ริมอ่างห้วยแล้ง  เนื้อที่ 5 ไร่  จะสร้างห้องเย็นเพ่ือรับผลผลิตจากชาวบ้านที่จะ
ปลูกอินทผลัม  ให้ท่านเตรียมที่ไว้ อีก 2 ปีข้างหน้า เขาจะมาแจกเบี้ยพันธุ์ให้ฟรี  เขา
จะส่งเสริมให้ต าบลบ้านผึ้งดังในเรื่องอินทผลัม เพราะเจ้านี้น าพันธุ์มาจากนอก
โดยตรง  รอรับพันธุ์ได้เลย  เขาจะให้ไปปลูกและส่งให้บริษัทเขา  และเขาจะเชิญให้
ผู้น าเข้าไปชมในสวนของบริษัท 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม 
 เลิกการประชุม  เวลา  12.35 น. 

 
    (ลงชื่อ)  ประพันธ์    เพ่ิมพูล    
         ( นายประพันธ์   เพ่ิมพูล  )         

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง/       
ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
            (ลงชื่อ)      สมสี   สีคะ         

                                ( นายสมสี  สีคะ ) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร- 
ส่วนต าบลบ้านผึ้ง   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2563   ในวันที่  22 ตุลาคม พ.ศ.2563   โดยได้ 
ท าการตรวจสอบความถูกต้องจดบันทึก  พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 

                     (ลงชื่อ)       สมคิด  อุดมศักดิ์       ประธานกรรมการฯ 
                                         ( นายสมคิด  อุดมศักดิ์ ) 
                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 23 
 

            (ลงชื่อ)         คล้าย   ตะวงษ์      กรรมการฯ 
                                ( นายคล้าย   ตะวงษ์ ) 
                           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 

             (ลงชื่อ)      ถาวร  บวัสุวรรณ์      กรรมการฯ 
                                 ( นายถาวร  บัวสุวรรณ์ ) 
                                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ประจ าปี  พ.ศ.2563  วันที่  22 ตุลาคม 2563  แล้ว   เมื่อวันที่ ..................................................... 

 
             (ลงชื่อ)     สมสี   สีคะ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                               ( นายสมสี  สีคะ ) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 


